

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ : นวัตกรรม กระบวนการและเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM : Strategy Route Map) ได้มีการพัฒนาโดย นายแพทย์อมร นนทสูต (อดีตรปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประธานคณะกรรมการการสนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นนวัตกรรมในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพ มีขั้นตอนการถ่ายระดับเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM : Strategic Linkage Model) เป็นเครื่องมือในระยะ 1-2 ปี ในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคม โดยรวมได้อย่างยั่งยืนด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา (*commit มีใช้ comply*)

โดยเมื่อวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2552 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคในระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธ์ เป็นประธานร่วมในการประชุม และนายแพทย์อมร นนทสูต เป็นวิทยากรตลอดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากเขต 3 ชลบุรี เขต 6 ขอนแก่น และเขต 10 เชียงใหม่ (ประกอบด้วยตัวแทนจาก ศูนย์อนามัย , สำนักงานควบคุมป้องกันโรค , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนประชาชน) ที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นพิจารณา 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมอนามัย 5 โรคสำคัญของกรมควบคุมโรค สถานการณ์และประสบการณ์ของท้องถิ่น จัดทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) พร้อมกลยุทธ์ กิจกรรมที่สำคัญ และ Road Map ในการปฏิบัติการร่วมกัน ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายใน 1 เดือน จากวันประชุม ทั้งนี้จะดำเนินการประชุมในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง 12 เขตต่อไป และเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาในการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของทั้ง 2 กรม อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธ์ และอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา จึงได้ลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย มีสาระสำคัญคือ

1. ให้มีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมอย่างจริงจัง ถือเป็นนโยบายและภารกิจหนึ่งของทุกองค์กรในสังกัดกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค
3. ให้มีการนำแนวทางนี้ปฏิบัติร่วมกันครอบคลุมทุกระดับเขต และถ่ายระดับไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
4. ให้มีการเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่ดีตลอดไป